
 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

 เมื ่อว ันท่ี  28 ตุลาคม  2564  ณ เทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร อยเอ็ด               

ไดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น  ซึ ่งมีคณะกรรมการประกอบไปดวย นายสัมภาส   ส ิงหสนั่น 

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ ์ทอง  เปนประธานกรรมการ  ผ ู บร ิหารเทศบาล  ผู แทนสมาชิกสภาเทศบาล 

บุคคลภายนอกไดแก  ผู ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู บาน  ผู แทนภาคราชการ  ประชาคม  เปนกรรมการ              

โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นกรอบนโยบาย  ทิศทางพัฒนาหมูบานหรือ

ชุมชน  และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

     

 



  

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด  โดยคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล       

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมูบานและเสนอโครงการเขาสูที่ประชุม

ประชาคมทองถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)  เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเปนการปรับปรุงแผนพัฒนาหมูบาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  เพื่อรับฟงปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาของแตละหมูบาน 

ผานการใชแผนพัฒนาหมูบานเปนเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางมีสวนรวม     

ในทุกระดับอันไปสูการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ไดลงพ้ืนท่ีประชุม

ประชาคมหมูบานแลวเสร็จครบท้ัง 7  หมูบานประกอบดวยหมูท่ี หมูท่ี  1  บานศรีโพธิ์ทอง  หมูท่ี  2  บานเขวานอย  

หมูท่ี  3  บานหนองไหล  หมูท่ี  4  บานเหลาใหญ  หมูท่ี  5  บานเหลายาว  หมูท่ี  6  บานเหลากาชาด  และหมูท่ี  7  

บานหนองเจริญ  ระหวางวันท่ี 1 - 30 กันยายน  2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด   -19 เพ่ือเปน

การรวมกลุมของประชาชนจำนวนมาก จึงไดมีตัวแทนประชานชนทุกหมูบาน ไดเสนอแผนพัฒนาหมูบานและเสนอ

โครงการเขาสูท่ีประชุมประชาคมทองถ่ิน  

 



 

 


